

Phong Thổ, ngày 06 tháng 05 năm 2024

THƯ NGỎ
Kêu gọi ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện Phong Thổ năm 2024

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị trường trực thuộc trên địa bàn huyện;
- Các trường THPT, PTDT nội trú huyện, Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Các Nhà hảo tâm, các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong và ngoài huyện.

Trong những năm qua công tác giáo dục của huyện nhà luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các cơ quan đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các Nhà hảo tâm, các cá nhân, tập thể, trong và ngoài huyện.

Năm 2023 (tổng số tiền quyên góp được 72.200.000 đồng - có danh sách các đơn vị ủng hộ kèm theo). Hội Khuyến học huyện đã hỗ trợ học sinh con em đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và con thương binh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2023; khen thưởng cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; giáo viên ôn luyện học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Hội Khuyến học huyện Phong Thổ xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cho công tác khuyến học, khuyến tài của huyện nhà trong những năm vừa qua.

Với mong muốn tiếp tục động viên, khuyến khích, hỗ trợ những điều kiện tốt nhất giúp đỡ các em học sinh trong huyện vượt khó vươn lên, khích lệ kịp thời học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, học sinh con em đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và con thương binh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024. Động viên các thầy, cô giáo có thành tích trong công tác ôn luyện học sinh giỏi các cấp. Hội Khuyến học huyện Phong Thổ kêu gọi các cơ quan đơn vị, trường học, các ban, ngành đoàn thể huyện, các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học huyện năm 2024.

Sự ủng hộ từ tấm lòng nhân ái của Quý vị sẽ là nguồn động viên các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập tiếp tục phấn đấu vươn lên, là

ngọn lửa thấp sáng niềm tin và tiếp thêm nghị lực để các em có hoàn cảnh khó khăn của huyện ngày một vững bước trên con đường học tập; khích lệ, động viên các thầy cô giáo tiếp tục cống hiến để góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện nhà.

Mọi sự ủng hộ xin gửi trực tiếp vào tài khoản của Hội Khuyến học huyện do phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ quản lý, qua số tài khoản 3761.0.1004530.91047 tại Kho bạc nhà nước Phong Thổ (Nội dung ghi ủng hộ quỹ khuyến học huyện năm 2024). *Thời gian từ ngày 10/5/2024.*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Hội Khuyến học;

**TM. BTV HỘI KHUYẾN HỌC
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Mai Thị Hồng Sim**